

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๗/๐.๗๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง การสำรวจการจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียน (ก)

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๖๗๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๓๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๙๗๘๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว.๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อหน่วยงานในกำกับดูแลที่ต้องจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้อง
นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดส่งรายงานฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินไปยัง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรง และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ตรวจสอบ
และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแบบรายงานฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งให้รวบรวมและจัดทำ
เอกสารรายงานฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรายงานให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบในภาพรวมทั้งหมดต่อไป
และกระทรวงการคลังได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
มอบหมายให้กรมบัญชีกลางดำเนินการต่อไป ตามนัยหนังสือที่อ้างถึง ๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากยังมีหลายหน่วยงานไม่จัดส่งหรือ
จัดส่งรายงานไม่ครบถ้วน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ และมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้

๑. สั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในการกำกับดูแล ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของ
การจัดทำและการจัดส่งข้อมูลรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของหน่วยงานในความรับผิดชอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ว่าได้จัดส่งไป
ครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากยังไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์จะแก้ไขปรับปรุงรายงานฯ ขอให้จัดทำรายงาน
การรับและการใช้จ่ายเงินฯ ตามรูปแบบรายงานที่กำหนด และตอบยืนยันการจัดส่งรายงานดังกล่าว ในแบบ
ตรวจสอบและยืนยันการจัดส่งรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอให้ (ข) รวบรวมผลการดำเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๒. สั่งการ...

๒. สั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในการกำกับดูแล ดำเนินการจัดส่งรายงานการรับและ
การใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้กรมบัญชีกลาง
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ (๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ) ทั้งนี้ สามารถ Download ไฟล์รูปแบบ
รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามแบบที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบและแบบตรวจสอบและยืนยันการจัดส่งรายงานฯ ได้ที่ www.cgd.go.th เลือก บัญชีและ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ เลือก กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ เลือก เงินทุนหมุนเวียนหรือเงินฝาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยด่วนต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศเงินนอกงบประมาณ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๗
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๓๕

เรียน	(ก)	(ข)
๑	ปลัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงกลาโหม
๒	ปลัดกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
๓	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ
๔	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖	ปลัดกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม
๗	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘	ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙	ปลัดกระทรวงพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
๑๐	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๑	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
๑๒	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย
๑๓	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
๑๔	ปลัดกระทรวงแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
๑๕	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม
๑๖	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงศึกษาธิการ
๑๘	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข
๑๙	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๐	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๑	ราชเลขาธิการ	สำนักราชเลขาธิการ
๒๒	เลขาธิการพระราชวัง	สำนักพระราชวัง
๒๓	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๔	เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๕	เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๒๖	เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน	ราชบัณฑิตยสถาน
๒๗	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๒๘	เลขาธิการวุฒิสภา	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๙	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๓๐	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อขายอาวุธปืนผ่อนส่งแก่ข้าราชการกรมตำรวจ
๓๑	เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	สถาบันพระปกเกล้า

เรียน

(ก)

(ข)

๓๒	เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง	สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
๓๓	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
๓๔	เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๓๕	ประธานศาลปกครองสูงสุด	สำนักงานศาลปกครอง
๓๖	ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓๗	ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓๘	อัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด
๓๙	เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๐	เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๔๑	เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง